

Happy
Teacher's
Day
20/11





Kính chào các thầy cô giáo trường Tiểu học Đoàn Khuê thân mến.
Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và đặc biệt tới cô Lương Thúy Hiền – cô giáo chủ nhiệm lớp 1A2.


Tôi là Nguyễn Thị Thu Hiền – phụ huynh cháu Nguyễn Thanh Trúc. Sau hơn hai tháng cho con theo học ở trường, tôi cảm thấy rất vui và tự hào khoe với bạn bè, đồng nghiệp của tôi về ngôi trường con tôi theo học. Đây là ngôi trường công trên địa bàn quận Long Biên nhưng tôi cảm nhận được chất lượng giáo dục rất tốt, cơ sở vật chất sạch đẹp, khang trang; các hoạt động ngoại khóa sôi nổi, đầy ý nghĩa. Nhiều bạn bè nói với tôi rằng trường con học trường tư thục cơ, làm tôi thật sự yêu quý thêm mái trường.

Từ ngày đầu tiên đến trường để làm thủ tục nhập học cho con, tôi đã có những ấn tượng ban đầu và những cảm nhận rất tốt về nơi đây. Cô hiệu trưởng thật trẻ xinh và nhẹ nhàng. Cô văn thư thật chu đáo và cẩn thận hướng dẫn tôi hoàn thiện giấy tờ và tôi được thấy những bộ đồng phục mẫu tại phòng. Tôi thầm nghĩ “Ôi, đồng phục đẹp quá! Màu sắc ấn tượng, con mặc sẽ sạch đây và đặc biệt nó không giống với những bộ đồng phục nào khác mà tôi biết. Rồi cái áo len thật đẹp, trông rất sang và nhìn đồng phục của trường như đồng phục trong phim Hàn Quốc vậy.”

Do bận rộn công việc, tôi không có nhiều thời gian để chăm lo, đưa đón con và tham gia các hoạt động trong lớp cùng cô và các con. Lần thứ hai tôi vào trường và là lần đầu tiên vào lớp học của con, tôi lại cảm thấy thật ngỡ ngàng: lớp học quá sạch sẽ, cô chủ nhiệm làm việc thật chuyên nghiệp và tâm huyết. Điều làm tôi ấn tượng nhất là trong buổi họp phụ huynh đó là bản nhận xét của Thanh Trúc, một tờ bìa in A4 màu sắc rất đẹp, đáng yêu với hình ảnh con gái tôi vào ngày khai giảng, xung quanh trang trí hình ảnh ông mặt trời có má đỏ nhí nhánh, hai chú khỉ đáng yêu đúng tuổi của các con, điều làm tôi ấn tượng hơn cả là trang giấy nhận xét về con gái. Nét chữ là kiểu chữ nét thanh nét đậm mà tôi chỉ thấy ở bài thi viết chữ đẹp chứ chưa từng thấy kiểu font chữ này. Đọc kỹ từng dòng từng chữ, tôi thấy được đây là nhận xét cô viết chứa đựng tình cảm cho từng con trong lớp một chứ không chỉ là nhận xét chung chung. Tôi không nghĩ cô giáo lại chuẩn bị chu đáo đến vậy cho buổi họp phụ huynh đầu năm. Nhìn sang bạn bên cạnh, tôi thấy không bạn nào nhận xét giống bạn nào mà mỗi bạn, cô nhận xét 1 trang giấy liền. cầm tờ nhận xét trên tay, tôi càng trân trọng hơn công sức của cô giáo cho cả một lớp với 40 cháu học sinh. Về nhà tôi tự hào khoe lên facebook các nhận về nhận xét, về cảm nhận ngôi trường. Bạn bè tôi để lại rất nhiều bình luận như: “Ôi, trường đẹp thế!”, “Cô giáo tâm huyết thế”, “Lớp học xịn thế!”, “Trường công mà như trường quốc tế nhỉ?... Và còn nhiều điều mà tôi cảm thấy trân trọng cô Hiền cùng các thầy cô giáo của trường Tiểu học Đoàn Khuê lắm mà không thể chia sẻ hết được. Tôi chỉ biết cảm ơn, cảm ơn và cảm ơn các thầy cô đã tạo ra môi trường học tập tốt – nơi mà con gái Thanh Trúc của tôi luôn yêu trường, yêu lớp, yêu cô Hiền và các bạn. Thật vui vì con có tới hai người mẹ Hiền, mẹ Hiền ở nhà và cô Hiền như mẹ hiền của team 1A2.

Trân trọng!





Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam
20/11, tôi xin kính chúc toàn thể
các thầy cô giáo trường Tiểu học
Đoàn Khuê sức khỏe, hạnh phúc
và công tác tốt trên hành trình dạy
học để tạo nên mầm non tương lai.

*Nguyễn Thị Thu Hiền
PHHS Nguyễn Thanh Trúc*